

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO TÓM TẮT**

### **Thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023**

Qua xem xét Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 18/11/2022 và các báo cáo liên quan của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh; Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 18/11/2022 và dự thảo Nghị quyết “Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2023” do UBND Tỉnh trình; thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh, từ ngày 23-24/11/2021, các Ban HĐND Tỉnh tổ chức họp để thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh khoá X. Thay mặt các Ban HĐND Tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022**

Các Ban HĐND Tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND Tỉnh. Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, mọi mặt kinh tế - xã hội đều bị tác động bởi dịch Covid-19 kéo dài trong hai năm (2020, 2021), nhưng với sự quyết tâm, chủ động trong điều hành, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, cùng với sự đồng thuận của nhân dân đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch; vừa phát triển kinh tế - xã hội” và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, với 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 03 chỉ tiêu ước không đạt (gồm 02 chỉ tiêu kinh tế, 01 chỉ tiêu văn hoá - xã hội). Cụ thể như sau:

##### **1. Về lĩnh vực kinh tế**

Cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 của UBND Tỉnh. Với sự chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch; vừa phát triển kinh tế - xã hội” và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, với 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,11% kế hoạch (so cùng kỳ năm 2021 là 2,22%), quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng; thu nhập bình quân đầu người tăng; môi trường trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp là điểm sáng; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ mức phát triển ổn định; công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ được khôi phục và phục hồi mạnh mẽ,... từ đó, đã đóng góp cho phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong giai đoạn sau dịch bệnh Covid-19.

##### **2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội**

- *Về giáo dục và đào tạo*: toàn tỉnh có 363 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, tăng thêm 17 trường so với năm học 2020-2021. Tổ chức triển khai thực hiện việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 và việc không thu 50% học phí năm học 2022-2023 đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn Tỉnh theo Nghị quyết số 83/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh.

Trong năm có khoảng 36.500 lao động được giải quyết việc làm, đạt 121,7% kế hoạch, trong đó, có 1.878 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 125,2% kế hoạch.

- *Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân*: Tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 700 giường bệnh đã đi vào hoạt động một số khoa bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đủ điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao.

- *Công tác an sinh xã hội*: Trong năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,91%, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 2,22% theo chuẩn nghèo đa chiều được quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

- *Hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch*: Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn Tỉnh dần được khôi phục với nhiều hoạt động sôi nổi gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong nhân dân; đặc biệt là việc tổ chức thành công chuỗi hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất tôn vinh hoa Sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

### **3. Về lĩnh vực pháp chế**

#### ***- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo***

Trong năm 2022, UBND Tỉnh đảm bảo thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên của cán bộ, công chức, tiếp dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành trong Tỉnh được quan tâm và thực hiện nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

#### ***- Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)***

UBND Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN, nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN. Đảm bảo thực hiện tốt công tác: công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập, xung đột lợi ích.

#### ***- Công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông***

Nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa tội phạm: Tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức, nội dung đa dạng; duy trì thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Tỉnh, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phòng, chống tội phạm, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Chỉ đạo Ban An toàn giao thông Tỉnh phối hợp Cục Quản lý đường bộ IV và cơ quan chức năng khắc phục các điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến thủy, bộ nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông được an toàn, thông suốt, phòng ngừa tai nạn giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn Tỉnh.

### **- Về Quốc phòng - An ninh**

Năm 2022, công tác Quốc phòng - An ninh được tăng cường; tình hình an ninh biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, công tác đối ngoại của Tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

### **- Công tác cải cách hành chính (CCHC)**

Bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC đối với: cải cách thể chế; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tài chính công; tiếp tục xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

## **II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

### **1. Lĩnh vực kinh tế**

Việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 của Tỉnh còn 02 chỉ tiêu kinh tế ước không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do biến động tăng giá cả và khan hiếm nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu đã tác động đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông và xây dựng như giá thành sản xuất nông nghiệp cao làm cho lợi nhuận thấp; kết quả triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 còn một số tồn tại, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm, giải ngân vốn đầu tư công không đạt theo kế hoạch như kỳ vọng; hoạt động sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực còn khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động còn tăng so với cùng kỳ, số doanh nghiệp phát triển từ hộ sản xuất kinh doanh còn hạn chế, đồng thời cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác huy động vốn đầu tư phát triển so với GRDP năm 2022 không đạt kế hoạch đề ra.

### **2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội**

- Về giáo dục - đào tạo: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho đổi mới Chương trình giáo dục chưa đáp ứng đủ yêu cầu, tỷ lệ giải ngân các dự án, công trình của ngành còn thấp; đội ngũ giáo viên còn thiếu, trong khi công tác tuyển dụng giáo viên hàng năm không đủ chỉ tiêu. Theo quy định mức thu học phí năm học mới tăng cao, mặc dù Tỉnh đã có chính sách không thu 50% học phí năm học 2022-2023 chia sẻ một phần khó khăn cho người dân trong điều kiện hiện nay

nhưng có nơi chưa làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nên một bộ phận người dân chưa thông suốt, nên gặp khó khăn trong thực hiện.

- *Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:* Tỷ lệ Bác sĩ/vạn dân tuy đạt chỉ tiêu nhưng nguồn lực Y, Bác sĩ trong khám và điều trị bệnh cho người dân còn thiếu rất nhiều. Việc thực hiện tiêu chí về tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trong giai đoạn mới khó thực hiện.

- *Về công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo:* Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, chưa bền vững. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, an sinh - xã hội triển khai thực hiện chậm do phải chờ có văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- *Về văn hóa, thể thao và du lịch:* Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao tuy được khôi phục nhưng chưa được duy trì thường xuyên; hoạt động du lịch vẫn còn khó khăn, sự thay đổi nhanh chóng trong trải nghiệm du lịch nên có nơi chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách; hộ cá thể còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, sản phẩm dịch vụ mới.

### **3. Lĩnh vực Pháp chế**

Quá trình thực hiện công tác tiếp công dân, nhất là cấp xã, một số nơi chưa đảm bảo đúng, đủ các quy trình thủ tục, việc phân loại xử lý, việc đề xuất và hoạt động xử lý đơn một số nơi chưa đạt yêu cầu như: nội dung chưa đầy đủ, thiếu biên bản tiếp xúc; một số trường hợp trễ so với thời gian quy định. Còn tình trạng một số vụ việc người dân vẫn tiếp tục khiếu nại dù đã được giải quyết kịp thời, đúng theo những quy định của luật pháp.

Một số loại tội phạm vi phạm về trật tự xã hội có dấu hiệu gia tăng, tội phạm giết người mang tính bộc phát do mâu thuẫn trong gia đình, quan hệ xã hội còn xảy ra. Tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản do lợi dụng mạng xã hội, internet, tội trộm cắp tài sản, cờ bạc, tội phạm lợi dụng hình thức hoạt động của các công ty tài chính để cho vay với lãi suất vượt mức quy định; tội phạm về trật tự xã hội hoạt động ngày càng tinh vi, đan xen giữa các lĩnh vực, nhiều nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ cao hoạt động lưu động... là những thách thức rất lớn, cần có biện pháp hiệu quả để kéo giảm tình hình tội phạm, tệ nạn trên địa bàn Tỉnh.

Công tác CCHC trên địa bàn toàn Tỉnh ngày càng có chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực, nhất là cung cấp các dịch vụ công trên Công dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tuy nhiên, một số cơ quan, địa phương chưa xây dựng sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay trong công tác CCHC; các địa phương còn tình trạng phát sinh nội dung phản ánh của người dân liên quan đến giải quyết hồ sơ TTHC bị trễ hạn; một số cơ quan thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng chưa bảo đảm hồ sơ.

### **III. KIẾN NGHỊ**

Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND Tỉnh làm rõ nguyên nhân 02 năm liền (2021, 2022) chỉ tiêu tăng trưởng khu vực 1 (Nông - lâm - thủy sản) không đạt

kế hoạch và UBND Tỉnh đề ra những giải pháp, yếu tố đột phá nào để thực hiện đạt chỉ tiêu này trong năm 2023 là 3,7%.

#### **IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023**

Các Ban HĐND Tỉnh cơ bản đồng thuận với mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND Tỉnh trình nêu tại Báo cáo và Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết (có 22 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 06 chỉ tiêu về kinh tế, 12 chỉ tiêu về văn hoá - xã hội, 04 chỉ tiêu về môi trường và 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu). Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

##### **1. Về lĩnh vực kinh tế**

Thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2023 đạt 7,5%. Việc đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt 7,5% là thể hiện quyết tâm của UBND Tỉnh trong chỉ đạo điều hành kinh tế năm 2023, nhằm bảo đảm nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu quan trọng của tỉnh trong năm 2023.

- Tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án thuộc vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân hết nguồn vốn này trong năm 2023.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh nhằm sớm tạo quỹ đất công nghiệp sạch, hoàn chỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư.

- Rà soát, đánh giá và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tuyên truyền, khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh chuyên lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp và hướng dẫn địa phương thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

##### **2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội**

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho những trường còn thiếu; đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị dạy học tại các khối lớp đã thực hiện thay đổi sách giáo khoa. Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và sớm có phương án khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên giữa các trường, các địa phương.

- Có giải pháp về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực y tế đảm bảo công tác chăm sóc và điều trị bệnh cho nhân dân. Ngành chuyên môn quan tâm hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Y tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao phù hợp với tình hình địa phương.

- Chăm lo và hỗ trợ người dân ổn định việc làm và an tâm sinh sống. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và toàn diện, cải thiện mức sống của người dân. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công cách mạng, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch trong tình hình mới.

### **3. Về lĩnh vực pháp chế**

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế đối với thời hạn xử lý, công tác phân loại, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện thường xuyên và có chiều sâu công tác kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thao tác thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao.

- Chỉ đạo ngành chức năng:

(1) Giải quyết kịp thời việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để kéo dài.

(2) Xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để tội phạm phát sinh, diễn biến phức tạp.

(3) Có giải pháp đấu tranh có hiệu quả với loại hình đòi nợ của các tổ chức tài chính, tín dụng theo hình thức xã hội đen, khủng bố tinh thần làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

(4) Tăng cường triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế vào kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là thời gian cuối năm.

(5) Kịp thời phối hợp trong công tác ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới.

### **V. VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

Thông nhất theo Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kính trình HĐND Tỉnh xem xét, thảo luận./.

#### **Nơi nhận:**

- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

**TM. CÁC BAN HĐND  
TRƯỞNG BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI**

**Đoàn Duy Thuý Ngạn**

